

**HƯỚNG DẪN**  
**tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên**  
**bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2026)**

Thực hiện Hướng dẫn số 86-HD/BTGTU, ngày 31/01/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2026), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích**

Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về truyền thống lịch sử vẻ vang của Quốc hội Việt Nam trong suốt chặng đường 80 năm gắn bó, đồng hành cùng dân tộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; đồng thời tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của các đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, tăng cường nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Khối về vị trí, vai trò, quá trình hình thành, phát triển của Quốc hội; nâng cao vị thế, hình ảnh của Quốc hội Việt Nam trên trường quốc tế; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động với Quốc hội Việt Nam cũng như sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng; cổ vũ, động viên, truyền cảm hứng, khơi dậy niềm tự hào trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

**2. Yêu cầu**

Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, đúng quy định hiện hành, gắn với việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

## II. NỘI DUNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM

### 1. Nội dung tuyên truyền

Tuyên truyền, phân tích, làm rõ ý nghĩa lịch sử của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam - Sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc nước ta - mốc son chói lọi, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt đầu tiên về thể chế dân chủ của nước Việt Nam, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước; lần đầu tiên trong lịch sử, người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành công dân của một nước tự do, độc lập, tự quyết vận mệnh của mình, tự xây dựng chế độ cộng hòa dân chủ; tuyên truyền sự hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam. Khẳng định sự ra đời của Quốc hội là thành quả đấu tranh cách mạng của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; quá trình hình thành và sự ra đời của Quốc hội là kết tinh của sự lựa chọn đúng đắn, kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước với những giá trị phổ quát của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, phù hợp với nguyện vọng của Nhân dân và quy luật phát triển của lịch sử; Quốc hội luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết dân tộc, là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của đất nước, cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân.

Tuyên truyền những thành tựu, bài học kinh nghiệm của Quốc hội Việt Nam qua 80 năm hình thành và phát triển; vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong công cuộc đổi mới đất nước; khẳng định Quốc hội luôn nắm vững và vận dụng đúng đắn chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng vào các hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, các quyết sách của Quốc hội luôn xuất phát từ ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, lợi ích quốc gia, dân tộc, từ yêu cầu phát triển đất nước, tạo nên những chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; khẳng định Quốc hội các khóa đã không ngừng lớn mạnh, đổi mới và hoàn thiện về tổ chức, phương thức làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và năng lực hoạt động của từng đại biểu Quốc hội vào sự nghiệp cách mạng chung để xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tôn vinh công lao, đóng góp của đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp; khẳng định các thế hệ đại biểu dân cử luôn thể hiện và phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, phẩm chất, trí tuệ, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, cùng với dân tộc đấu tranh giành độc lập tự do, thống nhất, chung sức, đồng lòng xây dựng và phát triển đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Quốc hội; đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong các đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp.

Tuyên truyền những về những hoạt động nổi bật, đóng góp của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên các nhiệm kỳ đối với sự phát triển, lớn mạnh của Quốc hội; vai trò, vị trí và những thành tựu nổi bật, những đóng góp quan trọng của Hội đồng nhân dân các cấp đối với sự phát triển của tỉnh Thái Nguyên...

Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam diễn ra ở các cấp, các ngành, đoàn thể từ Trung ương tới cơ sở; chú trọng đến các phong trào “đền ơn, đáp nghĩa”, hoạt động về nguồn; biểu dương, khích lệ các hoạt động chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc; những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

## **2. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm**

Tổ chức dâng hương, dâng hoa, hoạt động về nguồn; các hội thảo, tọa đàm, trao đổi với nội dung, quy mô, hình thức phù hợp về chủ đề: “Quốc hội Việt Nam - 80 năm hình thành và phát triển”.

Triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng bộ Khối, về sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Đồng thời, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, xuyên tạc sự kiện, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao,... chào mừng sự kiện.

Tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước và thực hiện công tác khen thưởng ở các cấp, các ngành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là thế hệ trẻ tích cực tham gia Cuộc thi tìm hiểu về 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

## **III. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN**

1. Nhiệt liệt chào mừng 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2026)!

2. Vinh quang 80 năm Quốc hội Việt Nam!

3. Quốc hội Việt Nam - Cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam!

4. Quốc hội là biểu tượng sức mạnh tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam!

5. 80 năm Quốc hội Việt Nam gắn bó với Nhân dân, đồng hành cùng dân tộc!

6. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước!

7. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

8. Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

9. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

10. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

11. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

12. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

#### IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

**1. Giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối** hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các chi bộ, đảng ủy cơ sở tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam; cung cấp thông tin, tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn phục vụ công tác tuyên truyền; tổng hợp báo cáo tình hình dư luận xã hội, kết quả tổ chức thực hiện tuyên truyền kỷ niệm và tham mưu chỉ đạo, xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp, phát sinh liên quan.

#### **2. Các chi bộ, đảng ủy cơ sở, các đoàn thể trực thuộc Khối**

Căn cứ tình hình thực tiễn, chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam với nội dung, hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Internet, mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube...), trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; cổ động trực quan (băng rôn, pa nô, áp phích, bảng điện tử...); thông qua các buổi sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức đảng, các tổ chức đoàn thể; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao... gắn với nhiệm vụ chính trị, phù hợp với điều kiện và tình hình cụ thể ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Cấp ủy trong các cơ quan: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tình giao.

Cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng về sự kiện. Kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, xuyên tạc sự kiện, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trên đây là Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, đề nghị các chi bộ, đảng ủy cơ sở, các đoàn thể trực thuộc chủ động triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện về Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo) để tổng hợp báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Các đ/c UV BCH Đảng bộ Khối,
- Các CQ TM, GV ĐUK,
- Các chi bộ, đảng bộ cơ sở,
- Các đoàn thể trực thuộc,
- Lưu Văn phòng ĐUK.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ**

**Mai Thị Nhài**